
  สำเนา  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1/2566 
ในวันศุกร์ที ่ 15  กันยายน  2566  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน ประธานสภา อบต.เมืองน้อย สุพัฒน์   อุ่นอ่อน  
2 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
3 นายชุมแพ  คำเพราะ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 ชุมแพ  คำเพราะ  
4 นางสมนึก   ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 สมนึก   ทางทอง  
5 นายประมวน ประสงค์ศิลป์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 ประมวน ประสงค์ศิลป์  
6 นางสุภัทรธนัน  คำศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  คำศรี   
7 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ  
8 นายเสร็จ  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 เสร็จ  เขียวอ่อน  
9 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  

10 นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม  
 

ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ร้อยตำรวจเอกดำรงค์  เหรียญตะคุ นายก อบต.เมืองน้อย 

2.นายสมาน  สืบเสน    รองนายก อบต.เมืองน้อย 
3.นายสุรธีร์   เทพบุรี   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
4.นางมัจฉา   พิมพา   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 
5.พันจา่ตรปีระทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
6.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
7.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.นายโยธิน   บัวทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
9.นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
10.นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
11.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 
12.นายจำรัส   พวงจำปา    กำนันตำบลเมืองน้อย 

 
 

ประธานสภาฯ -เรียนท่านนายกอบต.เมืองน้อย รองนายกอบต.เมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย  
ท่านปลัด อบต.เมืองน้อย  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบต.เมืองน้อย  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาอบต.เมืองน้อย ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 
ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 15 กันยายน  2566 ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมตั้งแต่ เวลา 09.30 
น. เป็นต้นไป จากการตรวจนับจำนวนสมาชิก มีสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย ลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม จำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม   กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม่มีเรื่องแจ้ง 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  แถลงรายงานผลการตรวจรายงานการ

ประชุมต่อที่ประชุม 
นายเปรม  ทาระ -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ  ตามที่ 
ประธานคณะกรรมการ   ประธานสภา อบต.เมืองน้อย  จัดส่งรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย ในสมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วจัดทำ
สำเนารายงานการประชุมซึ่งได้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อยสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้มีโอกาสตรวจดูไดก้่อน  เวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรับรองรายงานการประชุมนั้น  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อย ซึ่งผลการตรวจรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อความใด ๆ ถ้อยคำในรายงานการประชุมครับ  

ทีป่ระชุมฯ  -มีมตริับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์           
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยท่านใด ยื่นกระทู้ถามทั่วไปมายัง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

    4.1 พิจารณาอนุมัติการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 
              1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบลงทุน   
               ครุภัณฑ์สำนักงาน   

1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150x75x75 ซ.ม.จำนวน 1 ตัว 
    1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน มีล้อเลื่อน หนังเทียม จำนวน 1 ตัว 
         2.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ครุภัณฑ์สำนักงาน   
              -ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น  จำนวน 1 เครื่อง 

ประธานสภาฯ  -เชิญนายก อบต.เมืองน้อยได้แถลงหลักการและเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดในการ 
                                ขออนุมัติโอนงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่าย  
นายก อบต.เมืองน้อย      ประจำปี 2566  
    ขอโอนเพิ่ม 

1.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
    งาน     งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
    งบลงทุน  ครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โครงการ/รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150x75x75 ซ.ม.จำนวน 1 ตวั 
งบประมาณอนุมัติ   -  บาท  งบประมาณก่อนโอน  -   บาท 
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 4,000 บาท งบประมาณหลังโอน  4,000 บาท 
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คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150x75x75 ซ.ม.จำนวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 4,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานงานควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้ออย่างประหยัด (สำนักงานปลัด) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอโอนเพิ่ม 
2.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

    งาน     งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
    งบลงทุน  ครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โครงการ/รายการ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว 
งบประมาณอนุมัติ   -  บาท  งบประมาณก่อนโอน  -   บาท 
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 2,000 บาท งบประมาณหลังโอน  2,000 บาท 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน มีล้อเลื่อน หนังเทียม สีดำ 
จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,000 บาท สำหรับใช้ในสำนักงาน 
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาท่ีได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด (สำนักงานปลัด) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอโอนเพิ่ม 
3.แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

    งาน     งานบริหารงานทั่วไป 
    งบลงทุน  ครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โครงการ/รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพ้ืน จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณอนุมัติ   -  บาท  งบประมาณก่อนโอน  -   บาท 
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 19,900 บาท งบประมาณหลังโอน  19,900 บาท 
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพ้ืน จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 82 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565 
(สำนักงานปลัด)โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอโอนลด 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
งาน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบ ดำเนินงาน  ค่าใช้สอย 

โครงการ/รายการ  ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย 
อุทกภัยและวาตภัย 
งบประมาณอนุมัติ   400,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  365,730  บาท 
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 25,900บาท งบประมาณหลังโอน  339,830   บาท 
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เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเป็น 
รายการใหม่  เพ่ือจัดหาโต๊ะ,เก้าอ้ี สำหรับให้นักวิชาการตรวจสอบภายในสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะมีการรับโอนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปและจัดหาเครื่องขัดพ้ืน 
เพ่ือใช้สำหรับขัดพ้ืนทั้งภายในภายนอกอาคารของทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยให้
มีความสะอาดสวยงาม ประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อย มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรือไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายอีกต่อไป  หากได้รับ
อนุมัติให้โอนงบประมาณในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 27  

ประธานสภาฯ  -เชิญท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ที่มีความประสงค์จะอภิปราย  ได้เสนอขออภิปรายโดย 
ให้อภิปรายสลับกันระหว่างผู้ค้านญัตติกับผู้สนับสนุนการเสนอญัตติครับ 
-ได้กล่าวปิดการอภิปราย  เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อยยื่นแสดงความประสงค์
จะขอใช้สิทธิ์ในการอภิปรายและเสนอต่อที่ประชุมให้มีการลงมติ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้มีการลงมติ  ตามท่ีประธานสภา อบต.เมืองน้อย นำเสนอเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม  -มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เป็นเอกฉันท์ 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตร(สปก.) วัดสีปางนา ตำบลเมืองน้อย  

ประธานสภาฯ -เชิญนายก อบต.เมืองน้อย ได้แถลงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตร (สปก.) วัดสีปางนา ตำบลเมืองน้อย ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย   

ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -อบต.เมืองน้อย ได้รับแจ้ง เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือ 
นายก อบต.เมืองน้อย     การเกษตร(สปก.) วัดสีปางนา ตำบลเมืองน้อย ตามหนังสือเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ ที่ สก 

0301/70 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 ตามหนังสือขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
น้อย ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรในการจัดตั้งวัดและก่อสร้างศาสนสถาน
วัดสีปางนาให้ถูกต้องรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อย 

ประธานสภาฯ  -เชิญท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ที่มีความประสงค์จะขออภิปรายได้เสนอขออภิปราย 
โดยให้มีการอภิปรายสลับกันระหว่างผู้ค้านญัตติกับผู้สนับสนุนการเสนอญัตติครับ 

นายเปรม  ทาระ  -ได้กล่าวเห็นด้วยให้มีการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) เพ่ือก่อสร้าง 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.7 วัดสีปางนาและหากมีการเข้าใช้ประโยชน์แล้ว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์ -ได้กล่าวถึงความเป็นมาของวัดสีปางนา ซึ่งวัดได้มีการพัฒนามามากในช่วงที่ผ่านมาและร้อง 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3      ขอให้เพ่ือนสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย ได้อภิปรายสนับสนุนให้ดำเนินการ 
น.ส.รุ่งทิพา กรมพะไมย -ได้กล่าวเห็นด้วยให้มีการจัดตั้งวัดในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเมื่อมีวัดแล้วจะใช้เป็น 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 สถานที่ปฏิบัติธรรมของประชาชนเด็กและเยาวชน 
นายชุมแพ  คำเพราะ -ได้กล่าวสนับสนุนในการจัดตั้งวัดสีปางนา โดยใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.1 
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นายจำรัส  พวงจำปา -ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวัดสีปางนา วัดสีปางนาได้มีการจัดตั้งมาประมาณปี  
กำนันตำบลเมืองน้อย 2484 แล้วกลายเป็นวัดร้าง ปัจจุบันประชาชนในพื้นท่ีมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ 

ร่วมใจกันก่อสร้างศาสนาสถานต่าง ๆขึ้นมาและจะต้องมีการจัดตั้งวัดให้ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์เง่ือนไขในการจัดตั้งจึงจำเป็นต้องใช้ที่แปลงนี้ ซึ่งตามข้ันตอนในการพิจารณาขอให้
ใช้ที่ สปก. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเห็นชอบ
หรือรับรองว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ประธานสภาฯ -ได้กล่าวปิดการอภิปราย เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ยื่นแสดงความประสงค์
จะขอใช้สิทธิในการอภิปรายต่อและเสนอที่ประชุมให้มีการลงมติ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการลงมติ 
ที่ประชุม -มีมติให้ความเห็นชอบ ให้มีการจัดตั้งวัดสีปางนา  โดยใช้ที่ในเขตปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม 

(สปก.)ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองน้อย เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายเปรม  ทาระ  -เสนอต่อที่ประชุมให้มีการบรรจุโครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานไว้ในข้อบัญญัติ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.7     งบประมาณรายจ่ายและตามแผนพัฒนาท้องถิ่นก็มีการบรรจุโครงการไว้แล้ว 
นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์ -แจ้งสถานการณ์ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมา   
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3     ดำเนินการแก้ไขปัญหาตัดต้นไม้ที่พาดกับสายไฟภายใน หมู่ที่ 3 หากผู้ใดพบเห็นต้นไม้ 
   ขึ้นพาดเกี่ยวสายไฟและประสงค์จะแจ้งการไฟฟ้ามาตัดไฟให้ก็ขอให้แจ้งการไฟฟ้าได้ 
นางสุภัทรธนัน คำศรี -แจ้งเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ ม.6 ชำรุดทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ลำบากได้แก่เส้นจาก 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6 สวนนายสุพัฒน์ คำศรีไปยังสวนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  
นางสมนึก  ทางทอง -กล่าวขอบคุณแทนฝ่ายปกครองและประชาชน หมู่ที่ 2 ที่ท่านนายก อบต.เมืองน้อย 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 รองนายก อบต.เมืองน้อย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดงาน

ฌาปนกิจศพอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสวน จนเรียบร้อยด้วยดีและสอบถามงบประมาณของ
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีเงินจะสนับสนุนทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนน
สวน  เพื่อจัดทำรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไหมและสอบถามการปรับค่าตอบแทนของฝ่าย
การเมืองตามระเบียบที่มีการประกาศไว้บังคับใหม่เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อยมีรายได้รวมประมาณ 33 ล้านบาท น่าจะได้ค่าตอบแทนประมาน
หนึ่งหมื่นบาทและได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที่ 2 สายจากทาง
หลวงแผ่นดินหรือสายวงแหวนไปหนองอีเงิน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพถนน
ปัจจุบันผิวจราจรชำรุดมาก 

นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม  -ได้ติดตามการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าหมู่บ้าน หากมีการดำเนินการเมื่อไร กรุณาแจ้งให้ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.10    ทราบด้วย จะดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณนั้นไว้ 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -ถนนสายวงแหวนหากจะเสนอขอรับการอุดหนุนเฉพาะกิจยังไม่มีความพร้อมเพราะยังไม่มี 
นายก อบต.เมืองน้อย     การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ปัจจุบันกำลังเสนอเรื่องขอขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นอยู่

กรณีท่ีมีการเสนอให้พิจารณาตั้งงบประมาณเพ่ือจัดทำโครงการอบรมนั้น ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่
เพราะที่ผ่านมามีการตั้งงบเพ่ือพัฒนาน้อย  หากจะโอนงบประมาณก็ต้องกระทบต่อการ
พัฒนาในแต่ละหมู่บ้าน 
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น.ส.จิรพรรณ บุษบงก์    -ได้แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยใช้ใช้เงิน 
ผู้อำนวยการกองคลัง      เหลือจ่ายและงบกลาง อุทกภัย ปี 2566 ทั้ง 2 โครงการ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อย

แล้ว  และผู้รับจ้างได้แจ้งลงมือทำงานแล้วและได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการ
พิจารณากำหนดจ่ายค่าตอบแทนโดยคิดคำนวณจากฐานรายได้ ซึ่งรายได้จากเงินอุดหนุน
ทั่วไปไม่นำมาคิดคำนวณ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บเองรวมกับรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ รวม
แล้วประมาณ 16 ล้านเท่านั้น 

นายประมวนประสงค์ศิลป์ -ขอเพ่ิมเติมตามที่ท่าน ส.อบต.ประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม เสนอต่อที่ประชุม  การซ่อมแซมตามที่ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 ไปทางจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนจะมีผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร และกล่าว

ขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบประปา
หมู่บ้านให้จนสามารถใช้งานได้ดีขึ้น 

น.ส.รุ่งทิพา กรมพะไมย -กล่าวขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ที่ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9      ภายในหมู่บ้านสายจากหนองเหม้าไปหนองเวสแทน ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  และได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย  ครบถ้วนตามระเบียบวาระท่ีกำหนดแล้วผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่รักษาระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอย่างดีจนทำให้การดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองน้อย ในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ 
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